

ศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) : ส่งต่อความเข้มแข็งของสาธารณสุขอาเซียน



ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) การได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์ ACPHEED ถือเป็นความสำเร็จของไทยและงานสาธารณสุขของไทย เป็นผลมาจากการดำเนินมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

ภารกิจสำคัญของศูนย์ ACPHEED

ภารกิจสำคัญของศูนย์ ACPHEED คือ การเสริมสร้างสมรรถนะของภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ และการที่ไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์ ACPHEED ทำให้ไทยมีส่วนร่วมสำคัญในการพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการของ APHEED ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการดำเนินการป้องกันโรค

ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือจากประเทศอื่น โดยไทยได้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่ให้การสนับสนุนในการคัดกรองและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การตรวจรักษา และการควบคุมโรคระบาดในกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่งต่อความเชื่อมั่นให้นักลงทุน นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของไทย และอาเซียน ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการค้า การลงทุนระหว่างกัน ส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันของอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก

ศูนย์ ACPHEED ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ถนนสาทร กรุงเทพฯ อาคารแห่งนี้มีการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่สำหรับผู้รับบริการ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ที่พัก ห้องประชุมที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้เป็นส่วนนั้กเลขานุการของศูนย์ ACPHEED

WHO ยกย่องไทยต้นแบบรับมือโควิดอันดับ 3 ของโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 ของโลก ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยประเทศไทยมีการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด-19 มีความยืดหยุ่น ปรับตัวไปตามสถานการณ์ และเน้นการปฏิบัติได้จริง ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ คือ

- มีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายประเทศ
 - ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งจากการลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี
 - มีความร่วมมือเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และ อสม.
 - มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชน
 - มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
- ในส่วนนโยบายและมาตรการดูแลประชาชน ทั้งการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอีกประเด็นที่ WHO ให้ความชื่นชม ซึ่ง WHO ยินดีสนับสนุนและร่วมทำงานกับประเทศไทย

การได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์ ACPHEED และความสำเร็จของการรับมือกับโควิด-19 เป็นความสำเร็จร่วมกันที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทย ทั้งการใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง การฉีดวัคซีน และระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ทำให้ไทยควบคุมโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลถึงการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

วนิดา คชเสนี
เรียบเรียง